

บลจ.กรุงไทย เริ่มใช้ระบบจัดการการลงทุน Charles River IMS

เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย-(บีบีเอส ทีวี)-2 ก.พ. 2559

ชาร์ลส์ ริเวอร์ (Charles River) ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการการลงทุนสำหรับระบบงานส่วนหน้าและส่วนกลาง ประกาศว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTAM) ได้เริ่มใช้ระบบจัดการการลงทุนชาร์ลส์ ริเวอร์ (Charles River IMS) สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และสกุลเงินในประเทศและต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ KTAM ยังได้ใช้ระบบกำหนดราคาสินทรัพย์แบบเรียลไทม์ของชาร์ลส์ ริเวอร์ ในตลาดการเงินของไทยและในเครือข่าย FIX Network ของบริษัท สำหรับการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์และการเชื่อมต่อโดยตรงกับบริษัทโบรกเกอร์ภายในประเทศ

“ชาร์ลส์ ริเวอร์ ทำให้เรามีระบบที่สามารถรองรับความต้องการทางธุรกิจได้อย่างครบวงจรในระบบเดียว ในขณะที่เราขยายประเภทสินทรัพย์และกลยุทธ์การลงทุนใหม่ๆให้มีความหลากหลายมากขึ้น” คุณ ชวินดา หาญรัตนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.กรุงไทย กล่าว “Charles River IMS ช่วยเพิ่มผลิตภาพของเราทั่วทั้งองค์กร ลดลดความเสี่ยง และช่วยให้ผู้จัดการกองทุนและเทรดเดอร์ทำการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการลงทุนได้ดีขึ้น”

“ชาร์ลส์ ริเวอร์ เข้าใจความต้องการที่แตกต่างกันของผู้จัดการสินทรัพย์ในประเทศต่างๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ KTAM เป็นลูกค้ารายที่ 9 ของเราในประเทศไทยที่ติดตั้งระบบ Charles River IMS” คาเมรอน ฟิลด์ กรรมการผู้จัดการ ชาร์ลส์ ริเวอร์ ประจำเอเชียแปซิฟิกกล่าว “โซลูชันระดับองค์กรของเราช่วยให้บริษัทต่างๆ รวมถึง KTAM ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสามารถคาดการณ์ต้นทุนได้ดีขึ้น และยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานอีกด้วย”

เกี่ยวกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด จัดตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม 2542 และมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 บริษัทรับจัดการบริหารสินทรัพย์ให้กับลูกค้ารายย่อย สถาบันองค์กร และรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ปัจจุบัน บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการ 608,772 ล้านบาท (มกราคม 2558)

เกี่ยวกับ ชาร์ลส์ ริเวอร์

ชาร์ลส์ ริเวอร์ ให้บริการระบบปฏิบัติการครบวงจรเพื่อการจัดการลงทุนสำหรับสินทรัพย์ทุกประเภทให้เป็นอัตโนมัติในระบบเดียว ระบบของบริษัท ซึ่งให้บริการในรูปแบบแม่ข่าย จะช่วยปรับปรุงคุณภาพข้อมูลและผลผลิตเงินลงทุน ควบคุมความเสี่ยง และลดต้นทุนด้านเทคโนโลยี ชาร์ลส์ ริเวอร์ ให้บริการบริษัทด้านการลงทุนมากกว่า 350 บริษัท ครอบคลุมตลาดจัดการกองทุนและสินทรัพย์ระดับสถาบัน การบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล การลงทุนทางเลือก ประกัน ธนาคาร และกองทุนบำนาญ ในกว่า 40 ประเทศ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.crd.com และติดตามเราได้ทางโซเชียลมีเดีย (www.crd.com/social)

รับชมข่าวต้นฉบับได้ที่ businesswire.com:

<http://www.businesswire.com/news/home/20160202005623/en/>

ติดต่อ:

Charles River Development

Kellie Smith

โทร. +61 3 8628 0171

อีเมล: KellieSmith@crd.com